

นโยบายด้านข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท นาคาเซ่ (ประเทศไทย) จำกัด ให้ความสำคัญถึงสิทธิส่วนบุคคลของข้อมูลผู้ใช้บริการทุกท่าน และจะควบคุมอย่างเข้มงวด ให้ผู้ใช้บริการของบริษัท ได้รับความคุ้มครองและปลอดภัยอย่างที่สุดต่อข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ บริษัทจึงได้จัดทำนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ขึ้นเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน ดังต่อไปนี้

การรวบรวมและรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้บริการทุกท่าน จะถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของบริษัท ในส่วนของ..... อย่างถูกต้องตามกฎหมายทุกประการ เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการอย่างถูกต้องสมบูรณ์ และประโยชน์ด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยของผู้ใช้บริการอย่างเต็มที่

หากผู้บริการเลือกที่จะให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการให้บริการ อาทิเช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ ที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร หมายเลขบัตรประจำตัว รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ ของท่านแก่บริษัทแล้วนั้น บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลเหล่านั้นไว้เป็นความลับ ตามมาตรฐานสำหรับการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลของผู้ใช้บริการ จะถูกเก็บรักษาไว้ตลอดระยะเวลาที่ท่านยังคงมีการใช้บริการกับทางบริษัท หรือตามที่กฎหมายกำหนด และข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จะถูกทำลายเมื่อสิ้นสุดการให้บริการ หรือผู้ใช้บริการร้องขอให้ทำลายเท่านั้น

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างยิ่งถึงความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน อีกทั้งยังเคารพสิทธิส่วนบุคคลในข้อมูลของท่าน โดยบริษัทฯ จะไม่อนุญาตให้มีการเปิดเผยข้อมูลของท่าน นอกจากพนักงานผู้ที่ได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ และบุคคลที่สาม ที่ได้รับอนุญาตจากท่านให้เข้าถึงข้อมูลของท่าน ตลอดจนจะป้องกันมิให้มีการนำข้อมูลของท่าน ไปใช้โดยมิได้รับอนุญาตจากท่านก่อน นอกจากนี้บริษัทฯ จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บุคคลที่สามหรือบุคคลภายนอกอื่นใด เว้นแต่

1. บริษัทฯ ได้รับความยินยอม หรือได้รับมอบอำนาจ หรือได้รับการร้องขอจากท่านให้สามารถเปิดเผยข้อมูลได้
2. การให้ข้อมูลดังกล่าวเป็นไปเพื่อช่วยให้การให้บริการที่ท่านประสงค์สามารถดำเนินไปได้
3. การเปิดเผยข้อมูลนั้นๆ เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย หรือตามคำสั่งของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง

ข้อแนะนำด้านการรักษาความปลอดภัยและความลับ

หลังจากท่านสมัครและลงทะเบียนกับบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้รับชื่อบัญชีส่วนตัว (Log in name) และรหัสผ่าน (Password) ซึ่งเป็นรหัสส่วนบุคคลเท่านั้น

* ท่านมีหน้าที่รักษารหัสลับส่วนตัวของท่านอย่างเคร่งครัด โดยไม่เปิดเผยให้ผู้อื่นทราบ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ต่อท่าน หากมีบุคคลอื่นใช้ Login name และ Password ของท่านเข้ามาใช้บริการเว็บไซต์ของบริษัทฯ

* ท่านควรเปลี่ยนรหัสลับส่วนตัวเป็นประจำ หรือควรทำการเปลี่ยน Password ทุกครั้งเมื่อสงสัยว่าบุคคลอื่นทราบ หรือ สามารถเดา Password ของท่านได้

* กรณีที่ไม่สามารถอยู่ใช้งานที่หน้าจอคอมพิวเตอร์ ควรจะทำการ Log out ออกจากระบบงานก่อนทุกครั้ง

* ทุกครั้งที่ท่านใช้บริการเสร็จแล้ว ท่านควรคลิก"ออกจากระบบ" เพื่อป้องกันมิให้ผู้อื่นสามารถทำรายการจากบัญชีของท่านได้

* บริษัทฯ มีสิทธิที่จะยกเลิก Password ของท่านได้ หากมีเหตุอันอาจเชื่อได้ว่า ผู้ใช้รายนั้นได้ละเมิดเงื่อนไขการให้บริการ หรือมีบุคคลอื่นพยายามจะใช้ Login name หรือ Password ของท่าน โดยจะหยุดการให้บริการทั้งหมดหรือบางส่วน ไม่ว่าจะแจ้งให้ทราบก่อนหรือไม่ รวมถึงการลบข้อมูลและไฟล์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในระหว่างที่เป็นสมาชิกอยู่ และหรือปิดกั้นการเข้าถึงไฟล์หรือบริการนั้น ๆ